



# บันทึกข้อความ

ร.อปค.บ.ท.	วันที่ 9 ต.ค. 59
สนง.อปค.	วันที่ 10 ต.ค. 59
วันที่ 10 ต.ค. 59	ลงรับ 1
ลงรับ 6521	เวลา
เวลา 19:26	

ส่วนราชการ กตร. (ผ.บ.ท.)

โทร./โทรสาร ๐-๒๖๒๙-๙๑๒๓ -๔

ที่ มท ๐๓๑๒ / ๑๑๓๗

วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เขต ๑

เรียน อปค.

## ๑. ต้นเรื่อง

อปค. ได้อนุมัติให้ นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ พร้อมด้วย นายกิติพงศ์ อูระวัตร ผช.ผตปค.เขต ๑ เดินทางไปปฏิบัติราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย (เอกสารแนบ)

## ๒. ข้อเท็จจริง

จากการตรวจราชการในพื้นที่รับผิดชอบดังกล่าว มีผลการตรวจราชการสรุปสาระสำคัญพอสังเขปได้ ดังนี้

๒.๑ ในห้วงระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่ทำการปกครองจังหวัด รวม ๔ ครั้ง ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี และอำเภอต่างๆ ในพื้นที่เขตตรวจราชการ จำนวน ๑๙ ครั้ง

๒.๒ การตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และภารกิจของกรมการปกครอง ดังนี้

๒.๒.๑ การดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) พบว่าอำเภอส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผตปค. ได้กำชับให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของอำเภอทำเรื่องซึ่งพบว่าปัญหาอุปสรรคอยู่ในขั้นตอนของการตรวจรับการจ้าง พร้อมทั้งได้แจ้งให้อำเภอบันทึกข้อมูลโครงการฯ ในระบบ <http://tambon.dopa.go.th> ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรงตามที่ได้รับอนุมัติทุกโครงการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๒.๒.๒ การดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

จากการลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พบว่า จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบ ๑๐๐ % ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และจังหวัดสระบุรี สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ครบ ๑๐๐ % ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ ๙๙.๕๖ % คงเหลืออำเภอผักไห่ ที่ขอขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จและสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

/๒.๒.๓ การดำเนินการ...

### ๒.๒.๓ การดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและนโยบายจัดระเบียบสังคม

จังหวัดและอำเภอ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ อย่างต่อเนื่อง เช่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดให้การลดปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของจังหวัด (Agenda) มีการตั้งคณะทำงานลดปัญหายาเสพติด และจัดให้มีการประชุมในทุกเดือนเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ทั้งนี้ ในห้วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ผตปค.เขต ๑ ได้รับรายงานจากอำเภอที่มีผลการจับกุมผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด ประกอบด้วย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะหัน อำเภออุทัย และอำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### ๒.๓ การปฏิบัติการกิจอื่นตามที่อยู่บังคับบัญชามอบหมาย

(๑) นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการพลเรือนสามัญต่างกระทรวง กรณีการใช้จ่ายเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัย (ด้านพืช) ของจังหวัดอำนาจเจริญ ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยได้ร่วมประชุมชี้แจงข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ในวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย ชั้น ๖ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย และเดินทางไปร่วมรับฟังการชี้แจงข้อกล่าวหาในวันที่ ๒๗ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

(๒) ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินการกรณีที่ตรวจพบการทุจริตการจดทะเบียนสมรสของหญิงไทยกับชายชาวอินเดียในพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดย ผตปค. ได้ประสานการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวกับจังหวัดสระบุรีและอำเภอวังม่วง เร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลให้ ปค. ทราบทุกระยะ จนกว่าผลการดำเนินการจะเป็นที่ยุติ

(๓) ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินการทางวินัยกับนายสาคร นามมะปรังค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามิพฤติการณ์มิชอบเนื่องจากนำเงินโครงการ SML ปี ๒๕๕๒ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยได้แจ้งให้จังหวัดและอำเภอ รายงานผลดำเนินการและสาเหตุแห่งความล่าช้าให้ สน.ปท.ทราบด้วย เนื่องจากผู้ร้องฯ ได้ติดตามทวงถามขอทราบผลการดำเนินการอยู่เป็นระยะๆ

### ๒.๔ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่น่าสนใจจากการไปตรวจราชการ

อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงพร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร วงเงินงบประมาณ ๑๖,๕๐๔,๔๐๐.- บาท โดยปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียน อย ๓๔๒ โฉนดเลขที่ ๙๗๒๘ และหมายเลขทะเบียน อย ๓๔๒๐๑ โฉนดเลขที่ ๙๗๒๙ อยู่ในความครอบครองของกรมการปกครอง ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ทำสัญญาว่าจ้าง หจก.คงวิบูลย์ ซัพพลาย เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอาคารตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ แบ่งงวดงานออกเป็น ๙ งวด วันเริ่มดำเนินการกำหนดเป็นวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘ วันส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘ และบันทึกต่อท้ายสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กำหนดงวดงานใหม่ออกเป็น ๑๑ งวด และเปลี่ยนแปลงวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย เป็นวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่ปรากฏว่าอำเภอลาดบัวหลวงไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างเพื่อ

/ดำเนินงาน...

ดำเนินงานในงวดที่ ๑๐ และ ๑๑ ได้ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าวถูกใช้เป็นที่ตั้งของอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดบัวหลวง ทำให้เลยระยะเวลาส่งมอบงานงวดสุดท้ายมาแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดเดือน ทั้งนี้ อำเภอลาดบัวหลวงได้ตรวจสอบข้อมูลกับกรมธนารักษ์แล้ว ไม่ปรากฏว่าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดบัวหลวง ได้ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด จึงได้แจ้งให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดบัวหลวง ทราบเพื่อดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสืออำเภอลาดบัวหลวง ที่ อย ๑๐๐๘/ ๒๓๑๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การเข้าครอบครองใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ โดยมีได้รับอนุญาตก่อน (เอกสาร ๑)

๓. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

๓.๑ เพื่อโปรดทราบตามข้อ ๒.๒.๑, ๒.๒.๒, ๒.๒.๓, และข้อ ๒.๓

๓.๒ เพื่อโปรดพิจารณาเห็นควรแจ้งให้ สน.ปท. และ กค. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๒.๔

  
(นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์)

ผตปค.เขต ๑

- นพ  
- อ. นพ. นพ.  
๐ -  
๑๐๕๒๕๕  
ว.ค.ท.  
(อาทิตย์ บุญญะโสภณ)  
อ.ปค.

  
(นายธรรณพ เหลืองไพโรจน์)  
ร.อปค.  
๑ ส.ก. ๕๙,



ภาพภารกิจในการออกตรวจราชการของ  
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุน กรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจสอบติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุน กรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



ภาพภารกิจในการออกตรวจราชการของ  
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุน กรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินการกรณีที่ตรวจพบการทุจริต การจดทะเบียนสมรสของหญิงไทยกับชายชาวอินเดียในพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี



ภาพภารกิจในการออกตรวจราชการของ  
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินการทางวินัยกับนายสาคร นามมะปรังค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรณีตรวจสอบแล้วพบว่ามีพฤติการณ์มิชอบเนื่องจากนำเงินโครงการ SML ปี ๒๕๕๒ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์



นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผตปค.เขต ๑ ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ , การเตรียมการสนับสนุน กรธ. และ สนช. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม ณ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี